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จุรินทร์ ตรวจก าลังการผลิตโรงงานหน้ากากอนามัย ย  าประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกกักตุน   
มั่นใจมีเพียงพอ หากพบขาดแคลนหรือเกินราคา แจ้ง 1569  

---------------------------------------- 
 นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ 
กระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย วันนี้ย่านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  โดยได้ส ารวจก าลังการผลิต 
กรรมวิธีการผลิต ทั้งนี้เพ่ือสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน โดยกล่าวว่า วันนี้มาดูการผลิตหน้ากากอนามัยซึ่งขณะนี้ 
ทราบดีว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่พ่ีน้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศต้องใช้ เพ่ือป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าซึ่งเป็นที่ทราบดี
กันอยู่แล้วและถัดจากการมาดูการผลิตวันนี้แล้ว ก็จะไปตรวจไปเยี่ยมดูการจ าหน่ายหรือการขายปลีกอีกครั้งหนึ่ง  
ส าหรับการมาดูโรงงานการผลิตหน้ากากอนามัยในวันนี้ ขอเรียนให้ทราบว่าประเทศไทยโดยรวมส าหรับการผลิตหน้ากาก
อนามัยนั้นมีความต้องการใช้ในประเทศเดือนละ 30 ล้านชิ้น โดยประมาณ โดยศักยภาพการผลิตทั้งระบบมีอยู่ประมาณ 
10 โรงงานใหญ่ มีก าลังการผลิตรวมถึงเดือนละประมาณ 100 ล้านชิ้น ซึ่งจะเห็นว่าก าลังการผลิตของเรายังเหลืออยู่
อย่างไรก็ตามก็มีการประเมินโดยกรมการค้าภายในว่าการใช้ปกติเดือนละ 30 ล้านชิ้นในประเทศ และถัดจากนี้ไป 
ถ้าสถานการณ์ไวรัสโคโรน่ายังไม่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ความต้องการใช้ก็อาจจะเพ่ิมจาก 30 ล้านชิ้นเป็น 40 ล้านชิ้น
ต่อเดือน 
 ส าหรับในประเทศอย่างไรก็ตามเท่าที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประเมินเรื่องเบื้องต้นยังเชื่อมั่นว่าก าลังการผลิต
และการผลิตรวมในประเทศอย่างเพียงพอส าหรับการที่จะใช้สนองต่อความต้องการของตลาดในประเทศให้เพียงพออยู่
และสต๊อกปัจจุบันที่มีอยู่นั้นประมาณ 200 ล้านชิ้น ก็สามารถที่จะใช้ในการสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้  
4-5 เดือนถ้าไม่มีการผลิตเพ่ิม 
 “ไม่อยากให้ตื่นตระหนกและไม่ควรซื้อเพ่ิมมาเก็บไว้ใช้กลัวว่าจะขาดตลาด เพราะถ้าทุกท่านยิ่งตื่นตระหนก 
ซื้อมาเก็บไว้ก็จะยิ่งท าให้ของขาดตลาด  ทางกระทรวงพาณิชย์ให้ความมั่นใจว่าจะสามารถจัดผู้ผลิตให้ผลิตทัน 
ความต้องการใช้โดยต่อเนื่องและไม่ขาดตอนนี่  คือสิ่งที่อยากจะสื่อสารกับพ่ีน้องประชาชนว่าถ้าซื้อไปใช้ได้ในอัตราปกติ” 
นายจุรินทร์กล่าว  
 นอกจากนี้ นายจุรินทร์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบดู 2 เรื่องคือ 1.เรื่องปริมาณอย่าให้ขาดแคลน 
2.ดู เรื่ องราคาไม่ ให้มีการโก่ งราคาขายเกินราคาที่ เป็นธรรม ส าหรับดู เรื่ องปริมาณและราคานั้นผมก็ ให้ 
ท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์สั่งการไปยังพาณิชย์จังหวัด ซึ่งสั่งไปหลายวันแล้วให้ไปตรวจตลาด อย่าให้เกิดปัญหา  
เรื่องการขาดแคลนหรือการโก่งราคา ถ้าพบที่ไหนให้รายงานมาที่ท่านปลัดโดยเร็วที่สุดเพ่ือจะได้แก้ปัญหาต่อไป   
และเมื่อวาน (29 มกราคม 2563) ได้มอบหมายให้ทางกรมการค้าภายในเชิญผู้ผลิตทั้งหมดที่มีประมาณ 10 ราย มาพูดคุย
กันเรียบร้อยแล้วว่า ขอให้วางแผนในการผลิตหน้ากากอนามัยให้เพียงพอต่อการใช้ในประเทศ หากติดขัดให้แจ้ง  
กรมการค้าภายในเพ่ือป้องกันการขาดตลาด ส าหรับผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางใดที่พบว่ามีการโก่งราคาขาย ขอให้แจ้ง ที่
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด หรือแจ้งสายด่วนของกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายในได้ที่หมายเลข 1569 
 



  
 
 
 
 นอกจากนั้นนายจุรินทร์ยังกล่าวว่าขณะนี้ยังเป็นภาวะปกติในสัดส่วนของการใช้ภายในประเทศและสัดส่วน
การส่งออกของโรงงาน ยังไม่มีการสกัดกั้นการส่งออกเพราะโดยปกติทางโรงงานในประเทศไทยก็มีทั้งสองสัดส่วนอยู่แล้ว  
นอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของมนุษยธรรมอีกด้วย 
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